

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. รายงานสรุปผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระลอกใหม่ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณารายงานสรุปผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระลอกใหม่ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดจากสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีแถลงการณ์เพื่อแสดงข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระลอกใหม่ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom Video Conference

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบร่างกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom Video Conference จำนวน ๑๒ ศูนย์ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปรับเปลี่ยนกำหนดการจัดประชุมดังกล่าวตามความเห็นของที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การดำเนินโครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้บรรจุโครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ วรรคสอง และอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) สำหรับดำเนินโครงการดังกล่าว

๒. เห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

๓. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๔. ปัญหาการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ปัญหาการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา เพื่อขอทราบความเห็น และบทบาทที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถดำเนินการได้ตามวิสัย

แห่งองค์กรอิสระ รวมถึงการดำเนินการอื่น เช่น การส่งคณะผู้แทนร่วมกับเครือข่ายของมูลนิธิร่วมลงพื้นที่บริเวณชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน - เมียนมา การจัดประชุมร่วมกัน เป็นต้น ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหนังสือไปยังมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ตามความเห็นของที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป